

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Thắp sáng đường quê - thắp sáng tương lai

“Thắp sáng đường quê” là một trong những chương trình mang lại hiệu quả thiết thực trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được tỉnh ta triển khai từ năm 2021, không chỉ góp phần làm đẹp thêm những tuyến đường ở nông thôn, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn lan tỏa sâu rộng để thắp sáng tương lai cho quê hương Thái Bình.

Thắp sáng làng quê

Đông Phương là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Đông Hưng triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê” theo Nghị quyết số 25 và Nghị quyết số 08 của HĐND tỉnh quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh, 7 tuyến đường với tổng chiều dài trên 8km được thắp sáng đều có sự chung tay đóng góp của người dân trong xã. Ông Hoàng Văn Hân, thôn Bình Minh là một trong những người tích cực hưởng ứng chương trình này. Theo ông, đây là chương trình mang ánh sáng cho các vùng quê, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân nên ông đã ủng hộ 5 triệu đồng với mong muốn góp sức cùng bà con xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đưa Đông Phương trở thành xã nông thôn mới nâng cao.

Ông Nguyễn Thế Xuân, Chủ tịch UBND xã Đông Phương cho biết: Trước khi tỉnh triển khai chương trình “Thắp sáng đường quê”, Đông Phương đã xã hội hóa lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng đường làng, ngõ xóm trong khu dân cư. Tuy nhiên, sau khi tỉnh ban hành cơ chế hỗ trợ đã tạo thành phong trào thi đua sôi nổi, nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực góp công, góp của thực hiện. Đến nay xã đã hoàn thành lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng khép kín các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường trong khu dân cư. Những tuyến đường không thể kéo điện lưới được lắp



Hệ thống đường điện “Thắp sáng đường quê” tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư).

đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Từ hiệu quả chương trình “Thắp sáng đường quê” tại xã Đông Phương, phong trào đã lan tỏa ra nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Đông Hưng. Ông Vương Đức Hằng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Thắp sáng đường quê” là một trong những chương trình trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu của địa

phương. Sau 2 năm triển khai, các xã trên địa bàn huyện đã đăng ký và thực hiện 62,234km với tổng vốn đầu tư hơn 1,371 tỷ đồng. Từ công trình đầu tiên đến những công trình kế tiếp, phong trào luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình, tích cực của đông đảo nhân dân, sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ.

Tại xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư), chương trình “Thắp sáng đường quê” được triển khai với cách

làm bài bản, sáng tạo, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Thụ, Chủ tịch UBND xã cho biết: Đây là chủ trương đúng, phù hợp với tình hình thực tế trong xây dựng nông thôn mới nâng cao ở các địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân nên 100% cán bộ, đảng viên và nhân dân Dũng Nghĩa hưởng ứng tích cực. Cùng với nguồn hỗ trợ của tỉnh, xã trích kinh phí thực hiện, đồng thời huy động nhân dân ủng hộ

Ông Trần Quang Đạt, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xá, huyện Đông Hưng

Năm 2022, xã Đông Xá triển khai thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê” với tổng chiều dài hơn 10km đường trục xã và trục thôn lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Xã đã huy động tất cả cán bộ từ xã đến thôn cùng với nhân dân tham gia lắp đặt nên chỉ trong 5 ngày đã hoàn thành, tiết kiệm được toàn bộ chi phí lắp đặt. Từ khi hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đi vào vận hành đã tạo thuận lợi lớn cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, các bóng điện được cài đặt bật, tắt tự động, giảm công vận hành và tiết kiệm điện, kinh phí cho nhân dân. Vào những ngày mất điện lưới, ánh điện năng lượng mặt trời vẫn chiếu sáng khắp thôn làng nên nhân dân rất phấn khởi, mong muốn tiếp tục được thực hiện chương trình. Qua rà soát, hiện toàn xã còn khoảng 12km đường nhánh trong các thôn, thời gian tới nếu có cơ chế hỗ trợ của tỉnh, địa phương sẽ tiếp tục lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Bùi Huy Thắc, Bí thư Chi bộ thôn Vô Thái, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư

Sau khi Chi bộ tuyên truyền, vận động, 100% người dân trong thôn hưởng ứng chương trình “Thắp sáng đường quê”, tham gia góp công, góp của thực hiện, có gia đình ủng hộ 5 triệu đồng. Hiệu quả từ chương trình xây dựng nông thôn mới cùng ánh điện phủ khắp đường làng, ngõ xóm khiến cho thôn quê thêm sáng - xanh - sạch - đẹp. Trước đây, những con đường chưa được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, buổi tối người dân rất ngại ra đường; nhưng giờ đây, khi ánh điện sáng lung linh, bà con đi bộ, tập thể dục đông vui như ngày hội và thường xuyên sang nhà nhau để trao đổi, học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế, thắt chặt hơn nữa đoàn kết xóm làng.

được gần 90 triệu đồng. Trong 2,5 tháng, xã đã hoàn thành lắp đặt 3,6km đường điện “Thắp sáng đường quê” với tổng kinh phí trên 600 triệu đồng, bảo đảm đúng tiêu chuẩn theo quy định. Cuối tháng 7/2023, xã kết hợp ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê” và “Camera an ninh” tạo không khí phấn khởi, đoàn kết trong nhân dân. Các khu dân cư tự quản các tuyến đường, tự nguyện đóng góp tiền

điện duy trì thắp sáng các tuyến đường và tiếp tục xây dựng thêm nhiều công trình “Thắp sáng đường quê” nữa. Ánh điện giúp người dân thất chặt hơn tình làng nghĩa xóm, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương Dũng Nghĩa ngày càng đổi mới và phát triển.

Chủ trương hợp lòng dân
Ngày 11/10/2021, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 25

quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Sau thời gian thực hiện, tiếp thu ý kiến của các ngành, địa phương và nhân dân, ngày 13/7/2022, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 08 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 25 cho phù hợp với tình hình thực tế. UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện hỗ trợ xây dựng hệ thống đèn điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã vào cuộc tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình, triển khai thực hiện đồng bộ, bài bản nên đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình, tích cực của nhân dân, góp công, góp của cùng nguồn hỗ trợ của tỉnh thay thế hệ thống chiếu sáng tự lắp đặt trước đây để xây mới hệ thống “Thắp sáng đường quê” bằng đèn năng lượng mặt trời, điện lưới đồng bộ, tạo cảnh quan đẹp, an toàn trong các khu dân cư. Kết quả toàn tỉnh có hơn 881km đã đăng ký lắp đặt và có 69 xã lắp đặt được hơn 141,126km; trong đó, 42 xã lắp đặt 76,566km điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, 36 xã lắp đặt 64,566km điện chiếu sáng bằng điện lưới.

Chương trình “Thắp sáng đường quê” là chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân, không chỉ khai thác tiềm năng, nguồn lực sẵn có trong dân mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch để phục vụ đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ánh điện không chỉ xóa tan bóng tối, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông mà còn góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời, khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình chung sức đồng lòng xây dựng thành công nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

MANH CƯỜNG

Bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe cho học sinh tại các cơ sở giáo dục tổ chức nuôi ăn bán trú

Năm học mới này, 100% trường mầm non và 38,5% trường có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh tổ chức công tác bán trú cho học sinh. Với mục tiêu mang đến những bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, an toàn cho học sinh, các cơ sở giáo dục đặc biệt quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm và cơ sở vật chất phục vụ công tác bán trú.

Ngay từ đầu mỗi năm học, các trường đã rà soát, bổ sung, hoàn thiện các điều kiện tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện công tác này với quy trình chặt chẽ nhằm mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) và chất lượng dinh dưỡng bữa ăn bán trú cho học sinh. Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (thành phố Thái Bình), năm 2022 bếp ăn bán trú theo quy trình 1 chiểu được đưa vào sử dụng với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ. Bà Nguyễn Thị Liên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Năm học này, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có 1.173 học sinh, trong đó có 800 em đăng ký ăn bán trú tại trường. Cùng với việc chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, vấn đề nhà trường đặc biệt quan tâm hiện nay là kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ của thực phẩm và các khâu chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm đến các lớp học. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu nhân viên nhà bếp tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm soát và lưu mẫu thực phẩm theo đúng quy định. Nguyên liệu chế biến bữa ăn phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm dịch, bảo quản đúng cách. Đặc biệt, hiện nay 100% lớp học của Trường Tiểu học Lý Tự Trọng được lắp bình lọc nước với 2 chế độ nước ấm và nước thường để góp phần bảo đảm sức khỏe cho học sinh.



Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Hải kiểm tra công tác bán trú tại Trường Mầm non Vũ Lăng.

ở 17 lớp. Trường có 3 nhân viên nuôi dưỡng, 100% nhân viên đều có kiến thức về ATTP theo quy định. Hàng năm, nhân viên nuôi dưỡng được tập huấn kiến thức ATTP, khám sức khỏe định kỳ. Bà Nguyễn Thị Mỹ, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Đối với bậc mầm non, song song với nhiệm vụ giáo dục, công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ có vai trò rất quan trọng, trong đó việc bảo đảm ATTP bếp ăn luôn là vấn đề được nhà trường đặt lên hàng đầu. Hàng năm, vào đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện cha

mẹ học sinh tiến hành khảo sát đầu mối thực phẩm để lựa chọn nguồn thực phẩm bảo đảm chất lượng, an toàn. Đồng thời, giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức bán trú, nhờ đó suất ăn của học sinh đủ chất, đủ lượng, an toàn. Với đặc thù trường mầm non có nhiều lứa tuổi khác nhau nên chúng tôi chú trọng chế độ dinh dưỡng cho từng nhóm tuổi và thay đổi thực đơn theo mùa, tăng cường rau xanh cho các con. Đặc biệt, chúng tôi có được nhà trường đặt lên hàng đầu. Hàng năm, vào đầu năm học, Ban giám hiệu nhà trường phối hợp với ban đại diện cha

trường không để xảy ra ngộ độc thực phẩm, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ ngày một nâng lên. Tại Tiên Hải, năm học này có 35 trường mầm non. Ông Lương Chiến Thành, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Công tác kiểm tra, chỉ đạo thực hiện bảo đảm ATTP luôn được ngành giáo dục huyện quan tâm sát sao. Hàng năm, đội ngũ cô nuôi đều được tập huấn về bảo đảm vệ sinh, ATTP và được khám sức khỏe định kỳ. Hiện 100% bếp ăn trường học trên địa bàn huyện đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện

ATTP. Bà Hoàng Thị Duyên, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vũ Lăng chia sẻ: Nhà trường xây dựng thực đơn hàng tuần không lặp lại với khẩu phần ăn đa dạng, đầy đủ dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Mỗi bữa ăn, giáo viên sẽ quan sát, lưu ý để nắm bắt sở thích ăn uống của trẻ và có sự điều chỉnh hợp lý, góp phần để trẻ ăn ngon miệng. Bên cạnh đó, bếp ăn đều có sổ sách ghi chép theo hướng dẫn và lưu giữ mẫu thực phẩm theo quy định. Nguồn nước máy sử dụng chế biến thức ăn cũng như dùng cho sinh hoạt của cô và trò đạt tiêu chuẩn y tế. Ngoài ra, 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và theo dõi sự phát triển qua biểu đồ tăng trưởng. Vì vậy, năm học vừa qua tỷ lệ trẻ tăng cân, phát triển bình thường tăng lên, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi giảm đáng kể.

Theo thống kê, hiện 100% trường mầm non và 38,5% trường có cấp tiểu học tổ chức công tác bán trú cho học sinh. Hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo huyện ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các trường tăng cường công tác quản lý ATTP và phòng, chống ngộ độc. Đặc biệt, quan tâm rà soát, bổ sung các điều kiện tổ chức bán trú. Các trường tổ chức nấu ăn bán trú cho học sinh phải thực hiện đúng các quy định về điều kiện ATTP, được cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết cơ sở đủ điều kiện ATTP; ký kết hợp đồng, có thỏa thuận chặt chẽ về việc mua thực phẩm, cung cấp suất ăn với các đơn vị uy tín, đủ điều kiện pháp lý. Qua đó chấn chỉnh, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về ATTP, điều kiện vệ sinh trong trường học. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về ATTP, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường. Cùng với đó, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với độ tuổi, thể trạng của học sinh để nâng cao sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh.

DẶNG ANH

Phát động đợt thi đua đợt kích “30 ngày đêm hành động kiểu mẫu”

Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức phát động đợt thi đua đợt kích “30 ngày đêm hành động kiểu mẫu” thi đua thực hiện “4 nhất”, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điển tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.

Ban CHQS huyện quyết tâm thi đua thực hiện “4 nhất” gồm: Chính trị tư tưởng tốt nhất; xây dựng hệ thống văn kiện, huấn luyện, hợp luyện và thực hành diễn tập bảo đảm kết quả tốt nhất; công tác bảo đảm tốt nhất và chấp hành kỷ luật nghiêm nhất. Đợt thi đua diễn ra từ ngày 25/9 đến hết ngày 25/10/2023.

Thông qua phát động đợt thi đua giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu và nội dung của diễn tập khu vực phòng thủ huyện, qua đó có trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN DAT

Tim hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên tại Trường THPT Lý Bôn

Trường THPT Lý Bôn, Huyện đoàn Vũ Thư phối hợp với Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh vừa tổ chức hội thi “Rung chuông vàng” tìm hiểu kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên năm 2023.



Hội thi có sự tham gia của 100 học sinh Trường THPT Lý Bôn. Các em trải qua 3 phần thi với các câu hỏi, tình huống liên quan đến kiến thức sức khỏe sinh sản ở giai đoạn vị thành niên, thanh niên như kỹ năng chăm sóc cơ quan sinh sản của cá nhân; mức độ nguy hiểm khi mang thai ở lứa tuổi vị thành niên; tình dục an toàn ở lứa tuổi thanh niên; kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục; kỹ năng xử lý quan hệ tình dục; kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra quan hệ tình dục không an toàn; các vấn đề về giới, bình đẳng giới, mất cân bằng giới tính khi sinh...

Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản cho các em học sinh Trường THPT Lý Bôn, từ đó phòng ngừa, hạn chế những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

QUYNH LƯU